



TIN TỨC - SỰ KIỆN

(Từ 20/02 đến 20/3/2023)

1. Sáng ngày 27/02/2023, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023), Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố đã thành lập 03 đoàn đến thăm các đơn vị y tế và bệnh viện trên địa bàn, gồm: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng



Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Trạm Y tế Phường 5

khám sức khỏe cán bộ, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế Phường 1, Trạm Y tế Phường 5 và Trạm Y tế phường Đông Lương. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân những đóng góp, hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là những nỗ lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 đầy cam go, thử thách. Mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ y tế mỏng, song tập thể cán bộ y, bác sĩ, nhân viên, người lao động các đơn vị đã không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, sứ mệnh được giao.

2. Ngày 28/02/2023, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2023 và tuyên dương khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thắng Bình, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ;

các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các phường; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

3. Chiều ngày 02/3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 23 để thảo luận điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất định hướng điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét như sau, cụ thể: khối Đảng: 09 - 10 đồng chí; khối Chính quyền: 11 - 12 đồng chí; khối tư pháp: 02 - 03 đồng chí; khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố: 02 đồng chí; khối Mặt trận và các đoàn thể: 05 đồng chí; lực lượng vũ trang: 02 đồng chí; khối phường: 08 - 09 đồng chí.

4. Sáng 03/3/2023, Thường trực Thành ủy đã có buổi kiểm tra tình hình hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố và khu Chợ đêm Phường 2; cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Thành ủy; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Trung tâm Phát triển CCN - KC & DVCI; Ban Quản lý dự án ĐT&XD; Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Tại nơi kiểm tra, Thường trực Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; đối với các dự án ngừng hoạt động đã lâu, dự án chưa hoàn thành, đi vào sản xuất kinh doanh không

TIN TỨC - SỰ KIỆN

đảm bảo theo tiến độ cam kết (*cụm công nghiệp Phường 4 và cụm công nghiệp Đông Lễ*), báo cáo tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi các dự án theo quy định. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 9D (giai đoạn 1) và hoàn thiện các thủ tục để từng bước kêu gọi, thu hút dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh vào Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình “*Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà*” hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng để kịp thời phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm trong khu dân cư, đồng thời thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh... có nhu cầu đăng ký đầu tư. Đối với việc tổ chức hoạt động Chợ đêm Phường 2, giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các nội dung đã cam kết trong hợp đồng thực hiện dự án đầu tư để có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện của nhà đầu tư; trường hợp có sai phạm thì tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

5. Chiều ngày 06/3/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà bàn về triển khai nhiệm vụ



Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà

công tác năm 2023, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa

XVII về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc, phía đại biểu tỉnh có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên & Môi trường; Giao thông vận tải; Nội vụ; Công thương; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Phía thành phố có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà; đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan của thành phố.

6. Sáng ngày 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “*Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới*”; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “*Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới*”; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền.

7. Sáng ngày 08/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà họp phiên thường kỳ tháng 3 để cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Phạm Văn Dũng - UVBTW Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Công an, Chi cục Thống kê thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Tại phiên họp, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất bổ sung các giải pháp để hoàn thiện dự thảo các báo cáo.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp và khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng, nội dung và tiến độ theo yêu cầu đề ra.

8. Thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, trong tháng 2, 3/2023, Đảng ủy phường 2, Phường 3, Đông Lương, Đông Thanh, Đông Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Thường trực Thành ủy đã đến dự, chỉ đạo Hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB-MTTQVN, cán bộ, công chức phường và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường.

9. Ngày 10/3/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Trung tâm chính trị thành phố Đông Hà tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Thành ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, UBMTTQVN và các tổ chức chính

trị - xã hội thành phố; Ban Tuyên giáo Đảng ủy, đại diện Ban giám hiệu các trường tiểu học, THCS. Nội dung tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục, tuyên truyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tìm hiểu về phần mềm, ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT và một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; trực tiếp trình bày các chuyên đề tại lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị và đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đông Hà.

10. Chiều 16/3/2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2023; chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố;



Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2023

đồng chí Trần Thanh Tiến - UVBTW, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35; tham gia Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc, Cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Bí thư Đảng ủy 9 phường; các cá nhân được khen thưởng. Tại hội nghị, các đồng chí đã đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; triển khai cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

ĐỪNG ĐỂ THÔNG TIN CHÍNH THỐNG... ĐI SAU!

Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường. Thế nhưng, làm gì để minh bạch thông tin chính thống? Làm gì để cung cấp thông tin chính thống một cách chủ động, kịp thời, hiệu quả?... là những câu hỏi khó, cần sớm có lời giải và quyết liệt thực hiện.

Sự “gà mờ” thông tin và hệ lụy

Gần đây, một số ý kiến cho rằng “lẽ nào lực lượng thù địch đã cài cắm vào nội bộ ta?”; vì sao bọn phản động lại nắm được một số thông tin “thâm cung, bí sử” khi người dân vẫn chưa biết, chưa tỏ. Kẻ thù đã tiến hành những thủ đoạn gì để “đi guốc” trong lòng tổ chức?... Hàng loạt hoài nghi như thế xem ra cũng có tính hợp lý theo một phương diện nào đó. Bởi lẽ, sau nhiều thông tin mà thế lực thù địch tung ra trước đó, thì lại xuất hiện trong đời sống chính trị đất nước.

Xin khẳng định ngay rằng: Thực chất đây là những thông tin với hàm ý xấu. Có nghĩa, trong hàng nghìn, hàng triệu thông tin nhiễu loạn trên không gian mạng thì cũng có một số thông tin đoán mò và đúng. Vấn đề đáng bàn là chính cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa cập nhật đầy đủ thông tin, chưa nhận rõ hình hài chiêu trò mà kẻ thù ngụy tạo, rồi sinh ra sự tin tưởng mù quáng. Sự thật là, khi tung tin thất thiệt, các lực lượng chống phá chủ ý vớt vữa lên không gian mạng với vô số phương án, câu chuyện vô căn cứ; chúng cố tình nhào nặn, giả định theo nhiều chiều hoặc đối ngược, hòng trông đợi: Nếu thông tin này không đúng thì có thông tin khác mang dáng vẻ của sự thuyết phục, rồi từ đó cấy ghép thêm tin giả, chi tiết bịa đặt nhằm chèo lái, gây nhiễu loạn dư luận. Ví như, vấn đề nhân sự của một cơ quan nào đó, phương án quy hoạch rõ mười mươi là một vài nhân sự cụ thể. Rõ là như thế nên chúng bịa ra nhiều tin đồn khác nhau: Tin thì đồng chí A sẽ nhậm chức, tin khác lại cho rằng đồng chí B sẽ xoắn ghê, tin khác nữa là đồng chí C được nâng đỡ, đầu đá nên ắt thành công... Cuối cùng, thế nào cũng có một tin được

cho là đúng, hòng mục đích mị dân, bôi nhọ, chia rẽ đoàn kết nội bộ tổ chức.

Trong khi, dưới góc độ khoa học tâm lý, người được tiếp nhận thông tin, khi cảm thấy có cái đúng thì thường ghi nhớ khá bền vững, tưởng rằng đó là thông tin thuyết phục, có tính xây dựng, rồi hồn nhiên cổ xúy, ủng hộ. Phần đông các đối tượng tiếp nhận thông tin không hề biết, hoặc quên đi hàng loạt thông tin sai lệch, bịa đặt, quy chụp do những kẻ hiểm khích chủ ý tạo dựng nên.

Nói như vậy để thấy, hệ lụy tiếp nhận thông tin theo kiểu không thể phân biệt thật-giả, đúng-sai là do chính cán bộ và quần chúng vô tình phạm phải. Nếu mỗi người thật sự có lập trường chính trị vững vàng, có niềm tin vào cái đúng tất yếu, thì đương nhiên mọi thông tin được cấy ghép dù tinh vi cũng sẽ bị miễn trừ bởi tính mục đích xấu xa của nó. Và rồi, sẽ không còn nữa hiện tượng a dua, likes, share, comment thể hiện chính kiến một cách “gà mờ”, đại dốt...

Viện dẫn như vậy để khẳng định: Rõ ràng, nguyên nhân của hiện tượng “gà mờ” thông tin trước hết thuộc về phía chủ quan-đối tượng tiếp nhận. Thế nhưng, nguyên nhân khách quan là bởi việc cung cấp, định hướng thông tin chính thống của các cơ quan chức năng vẫn còn không ít vấn đề đáng bàn; nhất là việc chậm trễ trong cung cấp thông tin hoặc cố tình giấu giếm thông tin chính thống.

Dùng chính thống “khắc chế” nhiễu loạn

Tất nhiên, giữa biển thông tin nhiễu loạn trong điều kiện xã hội số như hiện nay, việc dẫn dắt, định hướng thông tin dư luận xã hội là vấn đề không hề đơn giản. Bởi thông tin đúng-sai, thật-giả có giới hạn rất mỏng manh, thậm chí là dễ trà trộn, khó đối chứng, kiểm định. Có thông tin đúng lại bị dư luận nghi hoặc, nhưng cũng có thông tin sai lại được cộng đồng tiếp nhận, bày tỏ sự ủng hộ, đồng thuận.

Theo nhiều chuyên gia xã hội học, vấn đề cốt tử ở đây nằm ở phía cơ quan chức năng có trách nhiệm phát ngôn và định hướng dư luận. Nghĩa rằng, những vấn đề nhạy cảm, thiết yếu, liên quan đến quốc kế, dân sinh, lợi ích cộng đồng, vấn đề xã hội quan tâm... thì rất cần

phải có những phát ngôn chủ động, kịp thời, đúng lúc, minh bạch cung cấp thông tin chính thống cho nhân dân. Cùng với đó, khi xuất hiện nhiều luồng thông tin khác nhau, nảy nở tin đồn, hình thành dư luận tiêu cực thì những phát ngôn chính thống sẽ có sức mạnh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhiễu loạn thông tin. Một khi có thông tin đúng, kịp thời, công khai rộng rãi thì sự hoài nghi sẽ bị khắc chế, không để kéo dài phức tạp. Hay như những tin đồn về việc cán bộ này, quan chức nọ rơi vào tiêu cực, những nhiễu dân... thì cơ quan chức năng sẽ dập tắt được tin đồn khi và chỉ khi chủ động, thẳng thắn công khai thông tin về cán bộ ấy một cách thuyết phục.

Thực tế cho thấy, sở dĩ ở nhiều thời điểm, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương việc phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống chưa được tiến hành kịp thời. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phát ngôn, nhưng do nhiều nguyên nhân lại sinh ra biểu hiện “sợ chết vì cái miệng” nên chọn cách “im lặng là vàng”. Lại có nơi, vì một vài sai phạm nội bộ nên cố tình lấp liếm, giấu giếm khuyết điểm, không dám thẳng thừng phát ngôn, cung cấp thông tin chính xác đến với công chúng, dư luận... Sự im lặng không phải là phương cách hữu hiệu để xoa dịu dư luận mà ngược lại, điều đó còn nhen nhóm mầm mống cho sự nảy sinh tin đồn thất thiệt, suy diễn dẫn đến khó kiểm soát tâm trạng xã hội. Đến khi, ngọn lửa tiêu cực đã bùng cháy, dư luận rơi vào trạng thái bức xúc, thì giới chức năng mới hốt hải đi tháo gỡ, giải quyết theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”. Vấn đề đặt ra là phải trao quyền và gắn trách nhiệm đối với những người có trách nhiệm phát ngôn ở mỗi cơ quan. Phần việc này sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta xây dựng được một quy trình phát ngôn có hệ thống, hoạt động chuyên nghiệp, được bồi dưỡng về chuyên môn, có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý, ứng phó trước các vấn đề, sự cố thông tin. Nên nhớ rằng: Thông tin chính thống đưa càng chậm, sự thật càng dễ bị xuyên tạc; thông tin chính thống càng lấp liếm, giấu giếm thì thông tin giả, thông tin bịa đặt càng có đất đua nhau nảy nở, làm vậy bản dư luận.

Thực tiễn trên địa bàn thành phố Đông Hà

Trên địa bàn thành phố Đông Hà, những năm qua việc cung cấp thông tin, kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và quy củ. Hàng năm,

BTV Thành ủy tổ chức thông tin thời sự đến cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; chỉ đạo UBND thành phố tổ chức họp báo để thông tin về tình hình KT - XH, QP - AN; chỉ đạo các Đảng ủy phường cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), BTV Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì xây dựng và ký Quy chế phối hợp với HĐND, UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân thành phố trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT - XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các thông tin chính thống và tích cực được chia sẻ, lan tỏa sâu rộng cùng với việc tiếp nhận, trao đổi phản hồi thông tin thấu tình đạt lý đã góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin mà các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Vậy nên, việc trước mắt là phải thống nhất nhận thức ở mọi cấp, mọi ngành, nhất là những người đứng đầu, những người có thẩm quyền phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống. Dù thông tin được công khai có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, sự nghiệp chính trị của một vài cá nhân thì nhất thiết phải sớm cung cấp một cách đầy đủ đến đời sống xã hội. Miễn là thông tin chính thống-miễn đó là đúng sự thật thì dù nội dung có cực đoan, tiêu cực hay xấu xí thì quần chúng cũng sẽ tiếp nhận bằng sự trân trọng, chia sẻ, cảm thông. Bằng không, “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” và hậu quả, hệ lụy thì đã được phơi bày ra nhãn tiền. Đó là việc các thể lực thù địch được dịp “đục nước béo cò”, lợi dụng chống phá sự nghiệp cách mạng. Đó là việc đời sống tinh thần xã hội gặp những bất an, rủi ro, nảy sinh tiêu cực. Đặc biệt là việc quần chúng sẽ dần mất niềm tin đối với tổ chức đảng, bộ máy cầm quyền và đội ngũ cán bộ... Những hệ quả ấy chắc chắn sẽ rất nguy hại và thật sự đau lòng. Vì vậy, chủ động cung cấp thông tin chính thống là việc cần thiết và cấp thiết.

ĐÔNG HÀ - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DÂN VẬN

Bài & ảnh: HUYỀN NHUNG

Công tác Dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, hệ thống chính trị thành phố Đông Hà đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn. Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà-Lê Thị Anh Đào làm việc với Ban Dân Vận Thành ủy Đông Hà về nhiệm vụ năm 2023

Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Đông Hà đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào

thi đua, các cuộc vận động, lãnh đạo Đảng ủy các phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm đề ra. Chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới*”; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “*về tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà*

nước, chính quyền trong tình hình mới” gắn với Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, trong năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ; xây dựng các mô hình “*Dân vận khéo*” trong công tác; thực hiện tốt công tác tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, phong trào “*Dân vận khéo*” chào mừng các ngày lễ của quê hương, đất nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát xã hội theo kế hoạch đề ra. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp, xây dựng mới 08 mô hình “*Dân vận khéo*” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: “*Kết nối cộng đồng qua mạng xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính*”; “*Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính phường*”, “*Chủ động, sáng tạo trong công tác tham gia, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư*”; “*Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền ở cơ sở*”, “*Cuộc vận động xây dựng “Địa bàn 3 không*”, “*Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy*”, “*Đá nở hoa*”, “*Xử lý rác thải hữu cơ thành phân hữu cơ*”.... Các mô hình “*Dân vận khéo*” đã phát huy tinh

thần của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng, nhân rộng mô hình “*Dân vận khéo*” góp phần thực hiện đạt thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố. Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban dân vận Thành ủy về chương trình công tác dân vận trong năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà Lê Thị Anh Đào lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Trong đó, Ban Dân Vận Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận và tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của các cấp kịp thời cũng như theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Cùng với đó, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “*Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân, công tác dân vận các cấp của thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TUỔI TRẺ ĐÔNG HÀ ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, GÓP SỨC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Bài & ảnh: CAO THỊ HẢI VÂN
Th.UV, Bí thư Thành đoàn Đông Hà

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với vai trò, trách nhiệm của mình, lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố Đông Hà phát huy vai trò xung kích, khai thác lợi thế công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực, góp phần xây dựng đô thị thông minh.

“Chuyển đổi số” là cuộc cách mạng của tư duy, chính vì thế, Thành đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đoàn viên và bà con Nhân dân. Tính từ năm 2022 đến nay, đã có 05 diễn đàn, 07 chương trình tập huấn chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên.

Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và không gian mạng, Thành đoàn đã thành lập 09 tổ công nghệ số cộng đồng, với thành viên là đội ngũ bí thư, phó bí thư Đoàn trường và bí thư chi đoàn khu phố, đây cũng là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày, trong đó tập trung vào ứng dụng IOC Quảng Trị, Phản ánh hiện trường Đông Hà, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ công dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử... Bên cạnh đó, Thành đoàn bước đầu đã thực hiện các công trình thanh niên công nghệ số như “Số hóa du lịch Đông Hà”, xây dựng sản phẩm “Du lịch hoài niệm bằng kính thực tế ảo”...

Song song với những hoạt động trên, ngay trong chính công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc của tổ chức Đoàn cũng hướng theo dòng chảy chuyển đổi số. Thành đoàn đã ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên. Triển khai hiệu quả phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên do Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bru

chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, tích hợp trên ứng dụng của điện thoại thông minh, số hóa 12 nghiệp vụ: kết nạp đoàn viên mới; chuyển đi, chuyển đến; trưởng thành đoàn; xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên; đoàn viên danh dự; đoàn viên ưu tú; khen thưởng, kỷ luật; đoàn viên đi làm ăn xa; sinh hoạt đoàn nơi cư trú; sinh hoạt đoàn tạm thời. Áp dụng mô hình “cuộc họp không giấy”, đoàn viên thanh niên chỉ cần thực hiện thao tác quét mã QR trên thiết bị điện thoại thông minh để cập nhật thông tin, các hoạt động, kế hoạch, chương trình được triển khai, ngoài ra các văn bản chỉ đạo, điều hành được sử dụng qua các nhóm Zalo do Thành đoàn quản lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên còn có thể thấy rõ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid cũng như tạo mã QR để tiện lợi khi khai báo y tế. Phối hợp với ngành y tế trong việc nhập liệu của người được lấy mẫu xét nghiệm và lưu vào hệ thống để hỗ trợ ngành chức năng nắm bắt nhanh thông tin, hỗ trợ hoạt động truy vết và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cũng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành đoàn Đông Hà đã ứng dụng công nghệ số vào họp trực tuyến, bằng hình thức này, kịp thời chỉ đạo, quản lý các cơ sở đoàn và

lực lượng tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn.

Phát huy lợi thế của công nghệ thông tin là kết nối nhanh, tạo được sự lan tỏa rộng rãi, Thành Đoàn đã lập trang fanpage “*Tuổi trẻ Đông Hà*”. Từ trang fanpage này, đoàn viên thanh niên cập nhật kịp thời các thông tin về các phong trào, hoạt động đoàn, những mô hình hay, điển hình tiên tiến; những thông tin thời sự trong nước, địa phương, hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước... Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cũng tích cực kết nối, tương tác với đoàn viên thanh niên thông qua ứng dụng zalo, facebook. Những thông tin ở cơ sở được tổ chức Đoàn nắm bắt kịp thời, phản hồi nhanh hơn.

Ngoài các hoạt động tự thân của tổ chức Đoàn, để tăng thêm nguồn lực cho hoạt động chuyển đổi số, Thành đoàn đã tổ chức ký cam kết Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành

phố Đông Hà và VNPT Đông Hà trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2025 với các mục tiêu quan trọng: Phối hợp để triển khai hiệu quả các hoạt động và phát huy vai trò đoàn viên là thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; Nâng cao nhận thức trong lực lượng đoàn viên thanh niên về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên dẫn dắt, tiên phong áp dụng và hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thể hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai; Ưu tiên triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng ứng dụng VNPT Money trong hệ sinh thái số của VNPT.

Tháng thanh niên năm 2023, Thành đoàn chọn chủ đề “*Tuổi trẻ Đông Hà đẩy mạnh chuyển đổi số, góp sức trẻ xây dựng đô thị thông minh*”, đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của tuổi trẻ được chung tay góp sức xây dựng thành phố Đông Hà từng bước trở thành thành phố thông minh.



Đoàn Thanh niên Đông Hà hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số đến người dân

**CÁC CẤP HỘI LHPN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ SÔI NỔI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
VÀ 1983 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRUNG**

Bài & ảnh: **PHẠM THỊ THU HÀ**
ThUV, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đông Hà

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo không khí vui

thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ trên toàn thế giới và của phụ nữ Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, trang Fanpage của Hội..., triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm với các nội dung cụ thể, phù hợp, tạo sức lan

tiếp thêm động lực, hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Thành Hội và 100% cơ sở Hội tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 01/3/2023 - 08/3/2023, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là trang Zalo và mạng xã hội Facebook. Đồng thời phát động ủng hộ áo dài và tổ chức chương trình “Áo dài trao gửi yêu thương” trao hơn 200 chiếc áo dài cho các chị là hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường Đông Lễ. Tổ chức hội thi “Phụ nữ vui khỏe” và cuộc thi ảnh trực tuyến “Áo dài - Tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam”. Tham gia cuộc thi trực tuyến “Duyên dáng áo dài” phụ nữ Quảng Trị năm 2023 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Các cơ sở Hội đã cụ thể hóa các nội dung kỷ niệm với các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt, sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống lịch sử ra đời và phát triển của ngày Quốc tế phụ nữ và khí phách hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai



Hội LHPN thành phố Đông Hà trao tặng xe đạp cho Hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

tươi, sôi nổi trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp từng đối tượng và điều kiện cụ thể của địa phương về truyền

tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hội LHPN thành phố tổ chức giao lưu, biểu diễn các Câu lạc bộ Dân vũ, khiêu vũ thể thao, dưỡng sinh, Aerobic năm 2023 gồm 09 đội đến từ 09 phường trên địa bàn thành phố. Tổ chức trao 50 xe đạp, 20 suất quà và 01 bò giống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhằm

Bà Trung, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu các CLB Dưỡng sinh - Dân vũ - Khiêu vũ, hái hoa dân chủ, hội thi, trò chơi dân gian, tặng quà cho hội viên phụ nữ ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sỹ và các hoạt động về nguồn thu hút hơn 15.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Tiếp tục hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội đã nhận đỡ đầu 8 cháu là trẻ mồ côi đồng thời trao tặng 20 suất quà cho trẻ em mồ côi với tổng số tiền gần 25 triệu đồng.

Ra mắt 02 mô hình mới dân vận khéo: 01 mô hình xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”; 01 mô hình “Chi hội phụ nữ sống xanh, xây dựng văn minh đô thị”; nhân rộng thêm 01 mô hình “Ngõ xanh, nhà sạch, vườn xanh tươi”, 01 mô hình “Khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 02 mô hình “Ngôi nhà xanh”, 07 Câu lạc bộ



Phụ nữ thành phố với công tác vệ sinh môi trường

“Dưỡng sinh, Dân vũ thể thao” và 01 CLB “Bóng chuyền hơi” thu hút tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội. Trao 68 lần đi chợ và 68 lá cờ cho các thành viên tham gia mô hình Chi hội phụ nữ sống xanh, xây dựng văn minh đô thị với số tiền 3.740.000đ.

Tổ chức thu gom ve chai với số tiền hơn 15 triệu đồng; trao tặng 03 thẻ bảo hiểm y tế và 30 thẻ bảo hiểm tai nạn hộ gia đình cho 33 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 8 triệu đồng.

Tổ chức chương trình “Bát cháo yêu thương” trao 1.250 suất cơm, cháo, 200 suất sữa và 8 thùng áo quần cho bệnh nhân nghèo và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền gần 15 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động gần 300 triệu đồng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai ở các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực trong cán bộ, hội viên và Nhân dân; phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tăng cường sự đoàn kết; giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ đem lại hiệu quả cao, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng văn minh đô thị./.



Thu gom rác thải tại Chi hội Phụ nữ khu phố Lương An

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ THÁNG 02 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03/2023

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

Văn phòng Thành ủy

- Về lĩnh vực kinh tế

Trong tháng 02/2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02/2023 ước thực hiện 852 tỷ đồng; ước tính 02 tháng thực hiện 2.644 tỷ đồng, đạt 24.75% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ước tính GTSX công nghiệp tháng 2/2023 thực hiện 87.867 triệu đồng, bằng 108,3% so với tháng cùng kỳ năm trước; ước tính GTSX công nghiệp cả thể 02 tháng thực hiện 247.523 triệu đồng, bằng 109,2% so với cùng kỳ và bằng 19,2% kế hoạch.

Tính đến ngày 15/02/2023, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2022-2023 thực hiện 1125,1 ha, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, cây lúa đã gieo trồng xong, đang trong thời kỳ đẻ nhánh, bà con nông dân đang tía dặm, trông và chăm sóc các loại rau màu. Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Hoạt động nuôi trồng thủy sản đang được các hộ chuẩn bị chu đáo cho vụ nuôi mới.

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương 02 tháng đầu



Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà - Họp phiên thường kỳ tháng 3

Ảnh: BBT

năm ước thực hiện đạt 61.535 triệu đồng, đạt 11,52% dự toán HĐND tỉnh, đạt 8,41% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi cân đối ngân sách 2 tháng đầu năm 2023 thực hiện 43.930 triệu đồng, đạt 6,27% dự toán HĐND thành phố giao.

- Về Quản lý đô thị; dịch vụ công ích; tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát lại các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn không còn phù hợp với điều kiện thực tế, tính khả thi không cao. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng; thực hiện cấp phép và kiểm tra các công trình sau

cấp phép; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị theo đúng chức năng, thẩm quyền. Công tác dịch vụ công ích được thực hiện đảm bảo. Hoàn thành Thống kê đất đai năm 2023. Hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đông Hà trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai xây dựng lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đông Hà. Tiếp tục triển khai rà soát, đo đạc địa chính, cắm mốc ranh giới và đề xuất phương án quản lý khai thác có hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xen kẽ trong khu dân cư. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thực hiện

đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác nâng cao hiệu quả cấp nhật, chỉnh lý biến động trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn triển khai Dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất thành phố Đông Hà (hạng mục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình.

- Về lĩnh vực văn hoá và xã hội

Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi văn hóa THCS chính thức để dự thi cấp tỉnh (đợt 2). Tổng kết 10 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục giám sát, theo dõi diễn biến tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Công tác an sinh xã hội, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác trẻ em, bình đẳng giới được thực hiện đảm bảo quy định.

- Về lĩnh vực nội chính

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023, Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc năm 2024, Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức thường năm 2023. Thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đảm bảo theo đúng quy định. Duy trì công tác tiếp dân theo quy định. Chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết chứng thực cho các hồ sơ yêu cầu về chứng thực các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ, các trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch đảm bảo theo đúng quy trình.

- Về công tác quốc phòng - an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023, Lễ phát động năm An toàn giao thông năm 2023. Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong tháng 2/2023, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, xảy ra 10 vụ (giảm 11 vụ so với tháng trước, tăng 04 vụ so với cùng kỳ); điều tra, khám phá 09/10 vụ (đạt tỷ lệ 90%), làm rõ hành vi vi phạm của 11 đối tượng; phát hiện 05 vụ/05 đối tượng vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xã hội (giảm 08 vụ so với tháng trước); đấu tranh, bắt giữ 06 vụ/10 đối tượng

tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 02 vụ/05 đối tượng so với tháng trước), thu giữ 239 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, xử lý 13 vụ/13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 11 vụ so với tháng trước).

Nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2023

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời; tăng cường việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia cầm.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhất là thu nợ đọng thuế, chống thất thu, khai thác hiệu quả quỹ đất; thực hiện công tác quản lý giá cả thị trường góp phần bình ổn giá.

3. Tích cực phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình hoàn thiện nội dung đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm tra quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý tình

TRANG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai; thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đông Hà; lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Tổ chức công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đông Hà; tiếp tục triển khai rà soát, đo đạc địa chính, cắm mốc ranh giới và đề xuất phương án quản lý khai thác có hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xen kẽ trong khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý đất chưa sử dụng và đất công ích (5%) trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận thuộc dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại địa phương. Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố. Duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân

dân; tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề tư nhân trên địa bàn.

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thành phố, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2023 và Kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững trong năm 2023; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo theo đúng quy định; rà soát, kịp thời cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng.

7. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý tại các đơn vị trường học giai đoạn 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025 - 2030. Tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2023 và tuyên dương khen thưởng công tác năm 2022.

8. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân, tiếp tục tập trung xử lý các vụ việc kéo dài; tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách, việc chấp hành kết luận thanh tra theo kế hoạch.

9. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).



Đoàn kiểm tra Đề án 06 làm việc với UBND thành phố Đông Hà - Ảnh: BBT

QUYẾT TÂM ĐƯA PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ NGÀY Càng PHÁT TRIỂN

Bài & ảnh: **HOÀNG THANH SỰ**

Giám đốc Trung tâm VH-TT-TD-TT thành phố

Trong những ngày tháng Ba trên thành phố trẻ Đông Hà với khí thế thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023). Chúng ta đời đời tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã khai sinh ra nền Thể dục thể thao Việt Nam.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, trong muôn vàn khó khăn của đất nước nhưng Bác đã quan tâm chăm lo đến nền thể dục thể thao của nước nhà. Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Ngày 29/1/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hàng năm là “Ngày Thể thao Việt Nam”.

Ngày buổi đầu khai sinh nền thể dục thể thao Việt Nam, Người đã ra lời kêu gọi “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước... Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai

cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”

Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao thành phố Đông Hà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên những khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào thực chất, hiệu quả. Bởi lẽ sức khỏe là vốn quý nhất. Tập thể dục, rèn luyện thân thể là việc thiết thực nhất với mỗi người để nâng cao sức khoẻ, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mỗi người để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bởi như Bác nói “mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh”.

Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn cùng với việc tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, trong những năm qua phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố có bước phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng, đa dạng và phong phú các loại hình, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng. Năm 2021, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 38,7%, đến đầu năm 2023 là 39.3% dân số của thành phố; số gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2021 đạt 51.2%, đến năm 2023 là 54.4%. Các câu lạc

bộ thể dục thể thao đều tăng qua từng năm. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 32 CLB Cầu lông, 06 CLB Võ thuật, 06 CLB Thể hình, 45 đội bóng đá, 20 đội bóng chuyền da và bóng chuyền hơi, 01 CLB Mô tô phân khối lớn, 01 CLB Xe đạp thể thao, cùng với nhiều CLB thể dục thể thao ở các cơ quan, đơn vị, các phường; đồng thời thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao từ thành phố đến cơ sở đã tạo sự lan toả mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Đồng thời công tác phát triển thể dục thể thao thành phố luôn được các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng hệ thống các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao từ thành phố đến cơ sở. Đến nay, thành phố đã có 09/09 phường quy hoạch quỹ đất cho thể dục thể thao đạt 100%, trong đó 08/09 phường đã xây dựng được khu thiết chế Trung tâm Văn hoá và Thể dục thể thao, có 61/62 khu phố đã có nhà văn hoá khu phố, tạo ra nhiều sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Tennis, Bóng bàn... đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tập luyện thể dục thể thao ngày càng cao của cán bộ và Nhân dân thành phố.

Có thể thấy những thành tích đạt được qua các kỳ tổ chức Đại hội thể dục thể thao từ cơ sở đến thành phố và tham gia các môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng

Trị là minh chứng rõ nét cho sự phát triển trong phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của thành phố. Trong nhiều năm liền thành phố Đông Hà luôn dẫn đầu về thành tích đạt được trong phong trào thể dục thể thao của tỉnh, gần đây nhất là Đại hội thể dục thể thao thành phố Đông Hà lần thứ IX năm 2021 - 2022 và Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021 - 2022, thành phố Đông Hà đạt giải Nhất toàn đoàn với 37 Huy chương Vàng, 28 Huy chương Bạc và 25 Huy chương Đồng; được Bộ văn hoá, thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị tặng Cờ cho đơn vị tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp huyện; đóng góp cho đoàn thể thao của tỉnh nhiều vận động viên tiêu biểu và giành được nhiều Huy chương các loại tại các kỳ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về thể dục thể thao được chú trọng, hàng năm Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thành phố tổ chức từ 1-2 lớp tập huấn các văn bản Luật, các Nghị định, Thông tư liên quan đến thể dục thể thao, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, điều lệ, cách thức điều hành và tổ chức thi đấu các giải thể thao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách văn hoá, thể thao của các cơ quan, đơn vị trường học và các phường.

Thực hiện Nghị Quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao, nhằm giảm gánh



Đại hội thể dục thể thao thành phố Đông Hà

nặng cho ngân sách thành phố chi cho hoạt động thể dục thể thao, hàng năm Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thành phố đã tích cực mời gọi, huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đóng góp để phát triển phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của thành phố, kết quả đã nhận được sự đóng góp tích cực từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị như: Sân Bóng đá cỏ nhân tạo, sân Bóng chuyền, sân Quần vợt, sân Cầu lông, Bể bơi, phòng tập thể hình... và tài trợ cho một số giải đấu quan trọng thường niên với kinh phí và vật chất lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp cho Ban Tổ chức giải nâng tầm quy mô và chất lượng của giải đấu, điển hình như: giải Đua xe Đạp thành phố Đông Hà mở rộng; giải Cầu lông các câu lạc bộ thành phố Đông Hà mở rộng Cúp VNPT, giải đấu đã quy tụ đông đảo vận động viên trên khắp mọi miền đất nước về tham gia, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đây còn là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh về thành phố trẻ Đông Hà đến với bạn bè khắp nơi trên cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác hoạt động trên lĩnh vực thể dục thể thao vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: còn thiếu hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được đầu tư xứng tầm của thành phố trung tâm tỉnh lỵ, trong khi nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân ngày một nâng cao; kinh phí bố trí cho hoạt động thể dục thể thao còn hạn hẹp do tình hình khó khăn chung.

Với truyền thống 77 năm rất đáng tự hào của ngành Thể dục thể thao và khắc sâu lời dạy của Bác "Dân cường thì nước thịnh" là nguồn động lực thôi thúc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao thành phố tiếp tục đoàn kết gắn bó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để phong trào thể dục thể thao được phát triển mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Bài & ảnh: **ÁNH TUYẾT**

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ, nhân viên y tế phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu”, những năm qua đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Đông Hà đã không ngừng trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà hiện nay có tổng số 191 viên chức và người lao động (trong đó TTYT thành phố 136 người; trạm y tế các phường 55 người). Thời gian qua, trung tâm thường xuyên tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), thay đổi phong cách thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tập trung chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện tốt quy chế thường trực, quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị, đã triển khai áp dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong sản khoa, ngoại khoa đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; thực hiện tốt quy trình kỹ thuật chuyên môn, không để xảy ra sai sót chuyên môn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động KCB tại đơn vị, chú trọng quy chế chuyên môn, hồ sơ, bệnh án. Cải cách dây truyền KCB, tổ chức tiếp đón bệnh nhân kịp thời, tận tình chu đáo,

hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp thông tin, giới thiệu quảng bá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho

công tác đào tạo chuyên môn nâng cao tay nghề, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đã được cải thiện nâng lên. Năm 2022, trung tâm đã cử cán bộ đi đào tạo nhiều chuyên khoa như: Gây mê hồi sức, Tai mũi họng, Mắt



Công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Đông Hà

người bệnh, người dân. Thái độ phục vụ người bệnh cầu thị, tinh thần chăm sóc người bệnh được nâng cao, có chất lượng và chu đáo hơn. Thực hiện Y đức và quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Luôn chú trọng đến

và nhiều trường hợp đào tạo ngắn hạn như: Thận nhân tạo, đo chức năng hô hấp... Công tác bình bệnh án, đơn thuốc được duy trì hàng tháng nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh toàn diện hơn.

Đặc biệt, theo bác sĩ Lê Đan Tâm, Phó Giám đốc TTYT thành phố Đông Hà cho biết: “Trong năm qua, đơn vị đã được đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại như máy sinh hoá tự động, hệ thống Xquang kỹ thuật số di động, máy siêu âm 3 đầu dò, máy lọc không khí, máy điện tim 6 cần, lồng ấp sơ sinh và 40 giường đa chức năng đưa về các khoa lâm sàng, khoa hồi sức cấp cứu, đặc biệt là khoa đông y phục hồi chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân ở đây được chăm sóc. Từ sự đầu tư trang bị đó, trung tâm đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật như: Phẫu thuật mắt, phẫu thuật tai mũi họng, phẫu thuật sản phụ khoa, mổ đẻ, u nang, u xơ, sa sinh dục; phẫu thuật ngoại khoa như cắt chỉ, mổ ruột thừa”. Đơn vị cũng đã cải thiện môi trường phòng bệnh, nhà vệ sinh sạch sẽ, cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp. Nâng cấp điều kiện phục vụ bệnh nhân tại các khoa nội trú, giải quyết kịp thời tất cả những trường hợp đến KCB và cấp cứu tại trung tâm, hạn chế thấp nhất những sai sót trong chuyên môn làm ảnh hưởng đến chất lượng KCB. Duy trì, tổ chức tiếp đón tư vấn các chế độ chính sách cho người bệnh định kỳ tại các khoa lâm sàng. Thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân. Duy trì tốt công cụ Dân chăm điểm

Mscore tại cơ sở KCB, cùng có hoạt động của đường dây nóng để ghi nhận những ý kiến phản ánh của người dân. Trong năm 2022, TTYT thành phố Đông Hà đã thu hút 91.472 lượt khám bệnh, trong đó số lượt điều trị nội trú là 5.735. Cùng với công tác KCB, trung tâm cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết và các dịch bệnh viêm hô hấp.... Các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản đã được kiểm soát tốt, duy trì hệ thống giám sát tích cực bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại tất cả các phường trên địa bàn thành phố. Công tác điều tra dịch tễ, bao vây khoanh vùng, xử lý dịch được thực hiện nhanh chóng, triệt để, không để phát sinh ổ dịch, điểm dịch phức tạp. Bác sĩ Lê Đan Tâm cho biết, thời gian tới Trạm Y tế Phường 2 và Phường 4 sẽ được đầu tư xây dựng; Trạm Y tế Đông Thanh và Đông Giang được nâng cấp, sửa chữa. Ngoài ra, các trạm y tế trên địa bàn thành phố cũng được trang bị 9 nôi hấp, các máy tính và một số trang thiết bị khác nhằm phục vụ cơ bản cho công tác KCB ban đầu tại trạm y tế. Bác sĩ Lê Đan Tâm cho biết thêm: “Đơn vị kiến nghị Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo công tác chuyên môn phòng, chống dịch bệnh và công tác KCB tại đơn vị; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, trang cấp thêm trang

thiết bị, máy móc, vật tư y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch và triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới mới phục vụ công tác KCB. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên hỗ trợ chuyên môn về công tác dự phòng, đảm bảo nguồn vắc-xin, vật tư, hóa chất cho công tác tiêm chủng mở rộng và các chương trình y tế dự phòng hoạt động có hiệu quả. UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch sốt xuất huyết và COVID-19. Đề xuất UBND thành phố trang cấp thêm cho trung tâm các cơ sở vật chất như ghế ngồi phục vụ cho người bệnh, các khuôn viên phục vụ cho khu vui chơi giải trí tại trung tâm và chỉ đạo UBND các phường quan tâm đến đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên sức khỏe cộng đồng; Trạm Y tế tham mưu UBND phường tăng cường chỉ đạo, huy động các tầng lớp xã hội thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt, cần đảm bảo đầy đủ về con người, các vật tư y tế chuyên môn cho các trạm y tế phường để đảm bảo chăm sóc, phục vụ tốt nhu cầu KCB ban đầu cho Nhân dân, từ đó không chỉ nâng cao tay nghề y bác sĩ tuyến trạm mà còn giảm tải lượng bệnh nhân lên tuyến trên”.

Công An Đông Hà khắc ghi lời Bác

Bài & ảnh: **THIỀU THỊ THÚY**

Tròn 75 năm, vào ngày 11 tháng 3 năm 1948, trong thư gửi Giám đốc Sở Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu phẩm chất cần phải có của người chiến sỹ Công an cách mạng. Khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an thành phố (CATP) Đông Hà luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tận tụy vì Nhân dân phục vụ và mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố: “*Trong những năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là động lực để mỗi cán bộ chiến sỹ Công an thành phố tự soi rọi, kiểm nghiệm lại bản thân mình để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trước công việc, trước Nhân dân*”.

Đề phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, Công an thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo từ công tác xây dựng lực lượng đến công tác chuyên môn. Hàng năm, đơn vị đã ban hành nhiều quy chế, nội dung quy định liên quan công tác cán bộ, các nguyên tắc sinh hoạt cũng như quy trình công tác, quản lý tài sản, phương tiện, tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra điều lệnh nội vụ, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thái độ, tác phong văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ, nhất

là ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân như cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... Chỉ đạo các phường, đội nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đăng ký những việc “*làm theo lời Bác*”. Hàng tháng, tổ chức bình xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân, tập thể để kịp thời biểu dương khen thưởng hoặc phê bình chấn chỉnh đối với những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để đẩy phong trào lên một tầm cao mới.

Với tinh thần “*Gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ*”, Công an thành phố thường xuyên tăng cường lực lượng về cơ sở, bám địa bàn, bám dân, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình của Nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề

bức thiết, chính đáng của Nhân dân, thông qua đó nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân về tác phong, thái độ, trách nhiệm của lực lượng công an để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết các công việc có liên quan đến Nhân dân. Đặc biệt, trong các chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD), để phục vụ Nhân dân có được thẻ CCCD thuận lợi, nhanh chóng nhất, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố đã làm việc xuyên ngày đêm, không có ngày nghỉ.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố đã thể hiện được tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên quyết, thể hiện rõ nét qua tỷ lệ điều tra khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó các vụ trọng án và các vụ án gây bức xúc trong nhân dân nhanh chóng được điều tra làm rõ, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an. Có thể kể để một số vụ án lớn mà Công

an thành phố đã phá thành công trong thời gian qua như: Chuyên án ma túy 281M vào ngày 07/10/2022, bắt quả tang đối tượng Chu Đình Bằng (sinh năm 1997, trú tại: Khu phố 2, Phường 1, thị xã Quảng Trị)



Hình ảnh chiến sỹ CATP đến tận nhà làm căn cứ công dân cho người không đi lại được

và Nguyễn Đăng Tuấn (sinh năm 1990, trú tại: Khu phố 4, Phường 1, thị xã Quảng Trị) thu giữ 30kg ma túy tổng hợp loại Ketamine. Một vụ án khác, vào ngày 6/2/2023, thông qua công tác nắm và quản lý địa bàn, Công an thành phố đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra làm rõ 04 đối tượng trong và ngoài địa bàn có hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; gần đây nhất, vào ngày 05/3/2023, Công an thành phố đã phá thành công Chuyên án 023T, đấu tranh với đối tượng trộm tài sản, qua đó đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1993, trú tại Khu phố 3,

Phường 1, thành phố Đông Hà) đã thực hiện 06 vụ trộm cắp xe mô tô các loại trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hình ảnh người chiến sỹ sinh năm còn in dấu ấn sâu đậm trên hành trình đem yêu

thương chia sẻ với bà con và học sinh khó khăn ở vùng quê nghèo của tỉnh nhà, trong đó phải kể đến Chương trình “Xuân yêu thương” được cán bộ chiến sỹ Công an thành phố tổ chức tại xã A Túc năm 2017, tại Chương trình này, đã trao tặng cho bà con và các em học sinh xã A Túc 500kg gạo, 4000 đầu sách giáo khoa, 200 áo ấm đồng phục, hàng trăm bộ quần áo các loại và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá trên 100 triệu đồng; hay Chương trình “Đồng hành cùng bà con vùng lũ” năm 2020, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố đã quyên góp và kêu gọi các nhà hảo ủng hộ gần 1000 suất quà cho bà

con và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; hoặc các Chương trình “Bát cháo yêu thương”, “Áo ấm mùa đông” hàng năm dành cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, Công an thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động bảo trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập; tri ân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng...

Trong đợt dịch bệnh Covid - 19, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố đã tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu và bà con vùng dịch như ủng hộ nhu yếu phẩm cho các điểm cách ly tập trung, làm tai len đeo khẩu trang tặng cho các lực lượng phòng dịch...

Trong những ngày tháng Ba này, cùng với toàn lực lượng Công an Nhân dân, Công an thành phố Đông Hà đang tiếp tục hăng hái thi đua sôi nổi lập công chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua những năm qua, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ,

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VĨ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ “VỮNG MẠNH, RỘNG KHẮP”

Bài & ảnh: **LÊ DUY TÂN**

Chính trị viên, Ban CHQS thành phố Đông Hà

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quân chúng, là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam. 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, lực lượng DQTV nói chung và DQTV thành phố Đông Hà nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, để đáp ứng tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách đây 88 năm, ngày 28/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc) đã ban hành Nghị quyết về đội tự vệ, chủ trương lập “Đội tự vệ công nông thường trực” Nghị quyết về Đội tự vệ đã khẳng định “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tư

tưởng chỉ đạo chiến lược, xuyên suốt của Đảng về vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).



Khối dân quân tự vệ nữ thành phố Đông Hà tại lễ duyệt binh

Trải qua 88 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, nhân dân, sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc; cùng LLVT chính quy và toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng thực dân, đế quốc,

thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi:

“Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã”...

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các

cơ quan, ban ngành trên địa bàn toàn tỉnh và thành phố, nhất là từ khi có Luật Dân quân tự vệ, lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, tổ chức biên chế tinh gọn, chất lượng tổng hợp được nâng lên, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Việc xây dựng DQTV được gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường QP, AN. Lực lượng DQTV đã thực sự trở thành công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở. Lực lượng DQTV cũng là những chiến sĩ xung kích trong công tác vận động quần chúng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ đã được lan toả sâu rộng, đầy ý nghĩa.

Với địa bàn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh, việc tổ chức và xây dựng lực lượng DQTV của thành phố Đông Hà có những yêu cầu và đòi hỏi cao hơn.

Hiện nay toàn thành phố có tổng số 1769 đồng chí tham gia lực lượng, trong đó dân quân có 728 đồng chí, tự vệ có 1041 đồng chí chiếm 2,2 % dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 44% (744 đồng chí), với số lượng nhiều đầu mỗi bao gồm 89 đầu mỗi cơ quan đơn vị, có 51 ban chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, cấp phường có 9 ban chỉ huy. Trong những năm qua đã có nhiều cơ quan, đơn vị có mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng với LLVT thành phố, trong đó Ban CHQS phường 5 là đơn vị đi đầu về mô hình hoạt động, Ban CHQS phường Đông Lương là đơn vị đi đầu về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, Ban CH Ban quản lý chợ Đông Hà, Viễn thông thành phố, Chi cục thuế Đông Hà- Cam Lộ có nhiều thành tích đáng ghi nhận, tạo sức lan toả sâu rộng và mạng lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa.

Trong những năm tới, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có DQTV. Vì thế lực lượng DQTV tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhất là Kết luận số 41-KL/

TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng lực lượng DQTV có tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu tốt, hoạt động có hiệu quả; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, có nội dung chuyên sâu, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và phải được đặt trong các chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác DQTV.

Thứ hai: Tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, đảm bảo để DQTV thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức và ban chỉ huy quân sự cấp phường theo Luật định. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng DQTV nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật để có đủ khả năng xử trí các tình huống và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện tập, diễn tập và hoạt động của lực lượng DQTV; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện quân sự; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV tại chỗ, cơ động và các binh chủng; tăng cường huấn luyện cho DQTV về nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương, cơ sở.

Thứ tư: Chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Các địa

phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Tập trung thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với DQTV giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; hiện nay theo Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với DQTV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 184,200đ/người/1 ngày công. Vì vậy quá trình huy động tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao gặp nhiều khó khăn, do chi trả chế độ còn thấp chưa tương xứng với mức thu nhập ngày công của người lao động hiện nay. Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có khó khăn, bảo đảm cho chiến sĩ DQTV yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, xây dựng DQTV phải gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng

thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương, cơ sở. Để thực hiện tốt xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết phải xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, “Thế trận lòng dân” ở cơ sở phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV. Mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV trên quê hương Đông Hà cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, công tác tốt, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và những phần thưởng cao quý mà cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã trao tặng, cùng với LLVT địa phương góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PHẤN ĐẦU LÀ CÔNG AN PHƯỜNG KIỂU MẪU ĐẦU TIÊN

Bài & ảnh: SONG KHÁNH

Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” (gọi tắt là Công an phường kiểu mẫu) là một chủ trương lớn của Bộ Công an, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công an phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân. Là đơn vị đầu tiên được Công an tỉnh Quảng Trị lựa chọn xây dựng điểm, cán bộ, chiến sỹ Công an phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đã và đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu hết mình với quyết tâm đạt “Công an phường kiểu mẫu”.

Nằm ở phía Bắc thành phố Đông Hà, Đông Giang có 1.700 hộ dân với trên 6.000 nhân khẩu, trên địa bàn có các tuyến đường giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, sông Hiếu và các tuyến giao thông quan trọng khác chạy qua. Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển của thành phố trung tâm tỉnh lỵ, Đông Giang đã và đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi mới, địa phương này cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT.

Là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương, mật độ dân cư trên địa bàn ít, người dân sinh sống theo kiểu làng xã, dòng họ, tình cảm thân thiết nên có tư tưởng chủ quan trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, đây là điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội; thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo vào các loại tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy...



Đại diện các đơn vị và đoàn thể phường Đông Giang ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự năm 2023

Với trọng trách bảo đảm ANTT trên địa bàn, trong những năm qua, Công an phường Đông Giang đã triển khai nhiều chủ trương giải pháp để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác nắm tình hình, duy trì công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý

các vụ việc vi phạm pháp luật. Năm 2022, Công an phường đã đấu tranh làm rõ 04/04 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm (đạt tỷ lệ 100%); bắt giữ 05 vụ/07 đối tượng liên quan ma túy. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Trong năm 2022, Công an phường và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã phát hơn 2.000 tờ rơi, treo 40 băng rôn; thực hiện 150 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh. Công tác xây dựng,

nhân rộng, củng cố, kiện toàn các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đặc biệt quan tâm. Hiện, trên địa bàn phường có 09 mô hình, trong đó có nhiều mô hình hoạt động khá hiệu quả, trong số đó phải kể đến mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” được xây dựng tại Trường Tiểu học Đông Giang, mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và Nhân dân tham gia giao thông trên tuyến đường Thanh Niên; mô hình Camera an ninh với 32 mắt kết nối về đầu thu trung tâm đặt tại Công an phường, được ví như những “mắt thần” bảo vệ sự bình yên cho vùng ven đô này.

Với nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Công an phường Đông Giang, ANTT trên địa bàn phường luôn được giữ vững ổn định. Nổi bật, năm 2022, phường Đông Giang vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an phường được Giám đốc Công an tỉnh công nhận Danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng, có nhiều CBCS Công an phường và quần chúng nhân dân, Bảo vệ dân phố được các cấp khen thưởng. Đây chính là những tiền đề quan trọng để trong năm 2023, Công an phường Đông Giang được Công an tỉnh lựa chọn là đơn vị đầu tiên triển khai xây dựng thí điểm mô hình “*Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị*” của tỉnh Quảng Trị.

Bám sát 22 tiêu chí với các nhóm nhiệm vụ về xây dựng Công an phường kiểu mẫu, bao gồm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường; xây dựng lực lượng Công an phường; đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác quản lý nhà nước về ANTT; công tác phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị; cải cách hành chính, Công an phường Đông Giang đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

Theo chia sẻ của Trung tá Phạm Thị Hồng Thái, Trưởng Công an phường Đông Giang: “*Cùng với việc tổ chức triển khai chương trình công tác Công an năm 2023, Công an phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền phường tổ chức Hội nghị đánh giá lại hiệu quả chất lượng, hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, qua đó chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục và đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2023*”.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai các tiêu chí xây dựng “Công an phường

điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân hỗ trợ lực lượng Công an phường tham gia xây dựng mô hình.

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an phường đẹp trong lòng Nhân dân, cấp ủy, chỉ huy Công an phường luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh của CBCS, lễ tiết tác phong khi làm việc, tiếp xúc với Nhân dân; nâng cao hiệu quả tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường.

Tuy nhiên, để xây dựng thành công mô hình “*Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị*” cấp ủy, chỉ huy và CBCS Công an phường Đông Giang còn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ nặng nề ở phía trước, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất... song tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an các cấp, sự phối kết hợp và hơn cả là tinh thần trách nhiệm và danh dự của người chiến sỹ Công an Nhân dân, Công an phường Đông Giang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thông điệp của thành phố

THỤY ĐÔNG

Từ khoảng không gian yên bình và xanh tươi của Lâm viên Hữu nghị Đông Hà nhìn về phía trung thành phố, một nổi vui xao xuyến ủa tới khi biết thành phố Đông Hà đã hoàn thành kế hoạch năm 2022 với nhiều dấu ấn bằng tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực vượt khó và đổi mới, sáng tạo. Và đó là cơ sở để thành phố Đông Hà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong hành trình tiến tới tương lai giàu mạnh.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà trong năm 2022 vừa khép lại khẳng định thành phố đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 13/13 chỉ tiêu chủ yếu với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,05%, tăng 0,05% so với kế hoạch đề ra và cơ cấu ngành dịch vụ tăng cao, chiếm 64,1% trong tổng giá trị các ngành kinh tế. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện thu ngân sách trên địa bàn với 684,094 tỷ đồng, đạt 126,92% dự toán được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao và đạt 100,01% dự toán thành phố giao. Cùng với những thành tựu kinh tế là những chuyển biến tích cực ở bình diện văn hóa - xã hội có nhiều, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, kiểm soát Covid-19, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo đời sống của những người có công với cách mạng, thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng đô thị văn minh mà nổi bật là diện mạo của thành phố được chỉnh trang ngày càng tươi đẹp.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đông Hà và các sở, ban, ngành liên quan với mục đích đưa ra chủ trương mới trong phát triển Đông Hà trở thành đô thị loại II, đồng chí Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cơ bản tán thành các nội dung báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Quảng Trị khóa XV về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020. Sự kiện này lần nữa cho thấy sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới để phát triển thành phố Đông Hà xứng tầm trong giai đoạn mới và Đông Hà luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của tỉnh và của Trung ương. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới để có thêm những bước chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực để Đông Hà đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò, vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh nhà trong hành trình phát triển. Năm 2023, Đông Hà đã đề ra 13 mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, tổng vốn đầu toàn xã hội đạt 8.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 721 tỷ đồng, giá trị canh tác trên 1 hecta đạt 102 triệu đồng, xây dựng từ 1 tuyến phố đến 2 tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị, tạo việc làm mới cho 1.850 lao động, giảm trên 0,1% tỷ lệ hộ nghèo, đạt tỷ lệ 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 99% chất thải rắn được thu gom,...

Về những giải pháp hướng tới mục tiêu đã xác định trong năm 2023, thành phố Đông Hà sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân và tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế thúc đẩy lãnh đạo thành phố kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, khu đô thị song song với tăng cường công tác quảng bá, nâng cao năng suất và chất lượng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực trung tâm thành phố... Trong các giải pháp

đã được thành phố lựa chọn theo xu thế không thể đảo ngược của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đông Hà tiếp tục xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành đô thị của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản với người dân và doanh nghiệp. Vậy nên, Đông Hà sẽ tiếp tục củng cố và nâng cấp nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi trọng việc tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, cải cách hành chính, cân bằng phát triển kinh tế với văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì vậy mà khi hoạch định việc phát triển thành phố trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để đạt được sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Sự đồng thuận và ủng hộ cần thiết đó chắc chắn sẽ là nền tảng của nỗ lực tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm đồng thời là động lực để thành phố không ngừng xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh với hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ngày càng cao.

Ngày đầu năm, đi giữa bóng những hàng cây xanh tốt là lát hoa, sên, tấu, gu vươn cao dưới ánh mặt trời ở Lâm viên Hữu nghị Đông Hà, tâm trí người dân thành phố cảm thấy sự yên bình và chất thơ ẩn hiện những thông điệp phát triển của Đông Hà với niềm tin và kỳ vọng tốt lành...

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ

THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ

*

Số 133 -KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đông Hà, ngày 06 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà xây dựng kế hoạch tham gia Cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Nâng cao chất lượng các tác phẩm trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan toả đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan.

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Qua Cuộc thi, lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan toả rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Tên cuộc thi

Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023.

2. Nội dung cuộc thi

Chủ đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan toả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực...

3. Đối tượng dự thi

Tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam ở trên toàn thành phố, có tác phẩm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi.

VĂN BẢN MỚI

Khuyến khích sự tham gia của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, giảng viên Trung tâm chính trị thành phố, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang...

4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

Thực hiện theo Điều 4 Chương II Thể lệ Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023 được ban hành kèm theo Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (Số 02 đường Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà) trước ngày 15/6/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy

Tổ chức triển khai Kế hoạch này, Thể lệ và phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và các Chi bộ cơ sở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Đông Hà, Trường THPT Lê Lợi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Mỗi đơn vị có ít nhất 02 tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi.

Các Chi bộ cơ sở còn lại: Mỗi đơn vị có ít nhất 01 tác phẩm chất lượng cao tham dự Cuộc thi.

2. Ban Chỉ đạo 35 thành phố

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình phụ trách hưởng ứng tích cực Cuộc thi; phát huy vai trò của đội ngũ thư ký giúp việc, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo hưởng ứng tham gia Cuộc thi có chất lượng.

3. UBND thành phố

Chỉ đạo Trung tâm VHHT - TDTT, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục về cuộc thi; tuyên truyền Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; kịp thời đưa tin, phóng sự phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng cuộc thi ở các địa phương cơ quan, đơn vị lên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở.

Chỉ đạo Trung tâm VHHT - TDTT thành phố có ít nhất 02 tác phẩm báo hình và báo nói chất lượng cao tham dự Cuộc thi.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, thông qua sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đoàn, Hội để động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh thành phố: Mỗi tổ chức có ít nhất 02 tác phẩm chất lượng cao tham gia dự thi.

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy

Sao gửi Thể lệ và cung cấp các chủ đề Cuộc thi theo Kế hoạch số 88- KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin Thành ủy.

Là đầu mối nhận các tác phẩm tham dự Cuộc thi. Tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng cao tham dự Cuộc thi ở cấp tỉnh.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023; Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- BTG Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- UBND, UBMTTQVN thành phố,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy,
- Các tổ chức CT- XH thành phố,
- Các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy,
- Lưu VP Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Thị Anh Đào